

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	44378362
Date :	๗.๘. 25๔๔	Page :	๒๔
Date :		Source :	สยามรัฐ
Date :		No :	
Keyword			

# พยาบาลจีนผู้บุกเบิกงานด้านบริการสุขภาพ คว่ำรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้แก่ Madame Lin Ju-Ying ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำหรับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต ซึ่ง Madame Lin Ju-Ying เป็นผู้นำสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและเป็น

ผู้บุกเบิกงานด้านบริการสุขภาพในประเทศจีนจนเป็นผลสำเร็จ ได้รับการยอมรับอย่างสูงทั้งในประเทศและนานาชาติ ด้วยสติปัญญาอันเฉียบแหลม วิสัยทัศน์กว้างไกล

Madame Lin กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่มีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นองค์แบบที่ดีที่ทรงบุกเบิกด้านการพยาบาลเพื่อประชาชน ด้วยใจที่รักในวิชาชีพพยาบาลอย่างแท้จริง และการมาประเทศไทยในครั้งนี้ นับว่าเป็นครั้งแรกและก็ได้รู้ว่าพยาบาลไทยจำนวนมากที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งปัจจุบันประเทศจีนได้มีครูพยาบาลที่เป็นคนไทยที่มีความรู้ความสามารถสอนในวิทยาลัยของจีน และยังพบว่าผู้ช่วยพยาบาลอีกจำนวนมาก ซึ่งหากเทียบกับประเทศจีนแล้วค่อนข้างขาดแคลนพยาบาล เพราะเนื่องจากว่าพยาบาลทุกคนจะต้องทำงานค่อนข้างหนัก

โดยพยาบาล 1 คนต้องทำงานต่อประชากร 1,000 คน ประชาชนทั้งชายและหญิงในจีนจึงไม่ค่อยนิยมประกอบอาชีพทางด้านนี้เท่าไรนักและสำหรับความยากลำบากที่สุดในชีวิตในการพัฒนาด้านพยาบาลนั้นคือการต่อสู้กับรัฐบาลจีนเพื่อยกสถานะภาพวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งสมัยก่อนประเทศจีนไม่มีการศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีโดย Madame Lin Ju-Ying ได้ใช้ความพยายามโดยการเจรจาต่อรองกับวิชาชีพและร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องระดับชาติจนในที่สุดกระทรวงสาธารณสุขได้อนุญาตให้เปิดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นผลสำเร็จจนนับว่าท่านเป็นผู้ที่ตระหนักและเข้าใจถึงภารกิจของพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน จนในที่สุดรัฐบาลและสังคมเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องคง "สาขาวิชาชีพพยาบาล" ไว้ในระบบสุขภาพของประเทศจีนนับว่าการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพคือของขวัญอันยิ่งใหญ่ของ Madame Lin Ju-Ying

ปัจจุบันนี้พยาบาลจีนผู้นี้ อายุ 81 ปี สำเร็จการศึกษาวิชาชีพพยาบาลจาก Dept of Nursing and Prevention Peking Union Medical College เมื่อปี ค.ศ. 1941 และได้ปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาลมาตลอดชีวิตของการทำงาน โดยได้ผลักดันให้ตั้งสำนักงานการพยาบาลแห่งชาติขึ้น ในกระทรวงสาธารณสุขของประเทศจีนจนเป็นผลสำเร็จ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการของสำนักงานการพยาบาลแห่งชาติ เป็นคนแรก นอกจากนี้ยังเป็นผู้พัฒนาคุณภาพการศึกษา





พยาบาลให้มีมาตรฐานระดับสากลด้วยการประสานงาน ความช่วยเหลือทางวิชาการจากองค์กรอนามัยโลก และ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ จนเป็นผลสำเร็จทำให้ มีการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนจากรูปแบบ ที่เน้นการรักษาผู้ป่วย มาเป็นรูปแบบการพยาบาลในชุมชนแบบองค์รวมที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและทำนวยังพัฒนาด้านวิชาการและผลงานวิชาการตลอดชีวิตของท่านได้เรียบเรียงหนังสือ แต่งตำรา และเขียนบทความทางวิชาการอย่างมากมาย ส่วนการพัฒนาวิชาชีพระดับนานาชาติท่านเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างและใช้เครือข่ายพยาบาลกับต่างประเทศทำให้เกิดความร่วมมือกันทั้งทางเทคนิคและทางวิชาการ อาทิ การสร้างโอกาสให้พยาบาลจีนได้ศึกษา ดูงาน และฝึกอบรมในต่างประเทศ สำหรับรางวัลที่ Madame Lin ได้รับการยก

ย่องจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ รวมทั้งด้านการพัฒนาสังคม เช่น รางวัล International Red Cross Nightingale Award เมื่อปี ค.ศ.1989 และ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก The University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยัง ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก The University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา และล่าสุดได้รับรางวัลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นับว่า Madame Lin Ju-Ying เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าอย่างยิ่งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเป็นผู้ทรงคุณค่าของประชาคมพยาบาล ผดุงกรรม และของประชากรโลก สมควรเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะเป็นบุคคลตัวอย่างที่ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุข ความมีสุขภาพที่ดีของประชาชนคนจีนอย่างแท้จริง